

Tin Túc Manmin

Số 28 28 Tháng 9, 2014

Xây Dựng Ước Mơ và Khái Tượng cho Ân Tứ Dạy Dỗ trong Chúa

Chương Trình Giảng Dạy và Các Khóa Thánh Kinh Hè Mới của Trường Mầm Non Manmin



Chương trình giảng dạy mới của Trường mầm non Manmin đã giành được phản ứng tốt từ các giáo viên của trường và phụ huynh của các em. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 7 năm 2014, trường mầm non đã được cung cấp một loạt các bài học và các hoạt động mới trong sự hợp tác với Ủy ban biểu diễn Nghệ thuật.

Chương trình bao gồm hướng dẫn *Easy Fun Bible Study* do hiệu trưởng trường mẫu giáo, Mục sư Hwang Jaehee, và hiệu trưởng Trường Chúa Nhật dành cho trẻ em, Mục sư Hyunjin Kim; các khóa học ngôn ngữ: *Musical English, Hello English, and Niǎo Chinese*; bài học âm nhạc: *Tinkling Piano, Zinging Violin, Tum-tum-boom-boom Percussion*; và những loại hình khác, như *Ah Yap! Taekwondo* và *Exciting Dance*.

Em Yukyeom Choi, 7 tuổi, nói: “Con muốn làm

nhiều thứ. Con rất vui mừng khi học biết rất nhiều thứ tại Trường Mẫu Giáo Manmin. Các giờ học yêu thích của con là taekwondo và violin. Con không thể chờ đợi để đi đến đó. Con dậy sớm và tự thu xếp đồ đồng phục taekwondo mà không cần sự giúp đỡ.”

Nữ chấp sự Soyong Kim, 48 tuổi, chuyển đến Seoul từ Suwon vì Trường Mẫu Giáo Manmin. Bà nói, “Tôi muốn con tôi có thể học hỏi nhiều thứ. Tôi lo lắng vì điều đó rất kém. Bây giờ tôi không còn lo lắng nữa vì tất cả các khóa học mà Trường Mẫu Giáo Manmin đã mở đều rất tốt. Con tôi hào hứng chỉ cho tôi xem những gì cậu bé đã học bằng cách nói bằng tiếng Anh. Cậu bé cũng được giảng dạy không chỉ bằng chữ cái Hàn Quốc và toán học, nhưng làm thế nào để xây dựng một nhân cách tốt. Nếu tôi đã tự mình dạy cho cậu bé, hẳn cậu bé đã không học

được rất nhiều thứ như vậy. Cảm ơn!”

Các khóa học hè cho các học sinh cấp hai và trung học cũng được tổ chức giữa 25 tháng 7 và 14 tháng 8 năm 2014. Học sinh được dạy tiếng Anh và toán học như trước và dự các chương trình mới liên quan đến làm thế nào để làm chủ việc học, phát triển nghề nghiệp, nấu ăn, và áp dụng trang điểm & chăm sóc tóc của mình. Cũng có một chương trình tư vấn và chúng đã được đến thăm GCN.

Hiệu trưởng trường Chúa Nhật Mục sư Jeong Jae Lee nói, “Tôi thấy mỗi học sinh lớn lên trong môi trường khác nhau có sở thích, tài năng và cá tính khác nhau. Vì vậy, tôi đã tiếp tục những môn học khác nhau mới mong muốn để chúng thiết lập và đạt được mục tiêu của mình, và trở thành những nhân sự có năng lực cho vinh quang Của Đức Chúa Trời. Chúng thích thú điều đó!”

Sách Nghiên Cứu Kinh Thánh, *Khởi Hành đến Thiên Đàng Xinh Đẹp!* Đã Được Xuất Bản

Cho dù có lạ mắt và xinh đẹp đến đâu chẳng nữa, không có gì trên trái đất có thể sánh với vẻ đẹp của thiên đàng. Điều đó sẽ rất tuyệt vời cho trẻ em để có được hy vọng về Thiên Đàng này.

Với mục đích này, cuốn sách dành cho trẻ em tiểu học lần thứ 4 của Tiến sĩ Jaerock Lee *Khởi Hành đến Thiên Đàng Xinh Đẹp!* được xuất bản tại Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 8, năm 2014. Cuốn sách có ba chương: ‘Thiên Đàng, Càng Hiểu Biết Bao Nhiêu, Chúng Ta Sẽ Càng Nhìn Thấy Bấy Nhiêu’, ‘Môi Trường Thiên Đàng và Cuộc Sống’, và ‘Những Nơi Ở Trên Thiên Đàng & Vương Miện’.

Những câu hỏi từ những đứa trẻ tò mò như ‘Ai có thể vào Thiên Đàng? Chúng ta sẽ làm gì? và ở đó có loại giao thông vận tải nào?’ tất cả đều được trả lời trong cuốn sách này. Các minh họa của biển, Vườn Seasons, và công viên giải trí ở New Jerusalem kích thích ham muốn của chúng để được vào Thiên Đàng. Cuốn sách là một nguồn tuyệt vời để gieo, trong tâm hồn con trẻ tình yêu của Thiên Chúa, Đấng muốn chia sẻ sự sống đời đời trên thiên đàng với chúng.

Với sự quan tâm sâu sắc trong việc giáo dục thuộc linh cho thanh niên, Tiến sĩ Jaerock Lee đã công bố một loạt các cuốn sách nghiên cứu Kinh Thánh cho trẻ em mầm non, một cho học sinh tiểu học và một cho thanh niên.



Sự Khôn Ngoan Không Lay Chuyển, Chẳng Giả Hình

“Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy đầy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Và, bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy” (Gia-cơ 3:17-18).



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

Với định kiến và thiên vị, người ta đôi khi tin hẳn những gì không có thật. Đối với tâm lòng hay tâm trí của chúng ta khi nghiêng về phía một bên thì thường bị dao động. Dao động dẫn đến đạo đức giả. Chúng ta có thể nhận trách nhiệm với lẽ thật khi chúng ta vững chắc và không đạo đức giả. Bây giờ, chúng ta có thể nhìn tất cả mọi thứ với sự công bằng và phân biệt điều gì là thực sự đúng một cách chính xác. Bằng cách đó, chúng ta có thể đạt được sự khôn ngoan có thể xuyên thấu mọi sự với con mắt như ngọc xinh đẹp của tâm lòng.

Chúng ta nên làm gì để nhận được sự khôn ngoan vững vàng và không có sự giả hình?

1. Để được vững vàng và không giả hình, chúng ta phải có tình yêu và lòng thương xót

‘Vững vàng’ có nghĩa là nhìn mọi thứ với tính toàn vẹn, kiên định, không thiên vị. Nếu chúng ta không thiên vị, chúng ta sẽ kiên định đối với tất cả mọi người. Đó là, thái độ của chúng ta đối với người khác sẽ không thay đổi theo tương mạo bên ngoài, tình hình tài chính, trình độ học vấn, hoặc các điều kiện khác tương tự như vậy. Trước khi có thể nhìn vào tất cả mọi thứ từ bên trong công lý và với tính chính trực như vậy, trước hết chúng ta phải nuôi dưỡng tình yêu và lòng thương xót trong mình.

Ngay cả khi chúng ta biết rất nhiều về Lời Chúa, chúng ta không thể thực hành điều đó cách đúng đắn mà không có tình yêu và lòng thương xót. Ví dụ, Thiên Chúa nói với chúng ta Hãy yêu kẻ thù chúng ta, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng để chúng ta yêu thương những người làm tổn hại mình hoặc những người mà chúng ta không thể hiểu được. Ấy là vì chúng ta có xu hướng nghiêng về phía thị hiếu cá nhân, tính cách, sự công bình riêng, và những sự rập khuôn của chúng ta. Chúng ta sẽ nghiêng về một điều gì đó đến mức chúng ta thiếu tình yêu và lòng thương xót. Nếu những

gì người khác đang nói đến không hợp với ý kiến cá nhân của mình, chúng ta rất dễ dàng phán xét và lên án điều đó.

Mặc dù cùng một người, anh ta có vẻ béo mập khi được nhìn qua ống kính lồi của một kính lúp, nhưng anh ta trông mảnh mai khi được nhìn qua một thấu kính lõm. Nếu chúng ta nói anh ta béo mập hay mảnh mai dựa trên hình ảnh được nhìn qua ống kính, điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta chỉ có thể nói rằng mình nói một cách trung thực những gì mình nhìn thấy, nhưng điều đó khác với thực tế. Vì vậy, ấy là một lời nói dối. Kiểu nhận xét này thậm chí còn có thể xúc phạm người đó. Nếu nhìn nhận người khác bởi định kiến, thì sẽ sinh ra kết quả dối trá.

Những người đầy trọn lẽ thật, tình yêu và lòng thương xót không chỉ trích người khác trong mọi tình huống. Họ chỉ cố gắng chấp nhận với một tâm lòng nhân hậu. Lòng thương xót sanh bông trái nhân từ đem sự sống đến cho mọi người trong khi ‘dao động’ sẽ sanh trái ác mà bóp méo sự thật với sự phán xét và lên án và đó là nguyên nhân gây ra thiệt hại sự sống.

Ấy là trường hợp của những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo thời Chúa Giê-su. Họ giải thích Kinh Luật theo rập khuôn riêng của mình, và nếu một điều gì đó đã được thực hiện mà không đúng theo khuôn khổ của họ, họ lên án tất cả mọi người làm việc đó như một kẻ có tội.

Khi Chúa Giê-su chữa lành người bệnh trong ngày Sa-bát, họ giải thích hành động đó là vi phạm ngày Sa-bát. Ý nghĩa thực sự của ‘giữ ngày Sa-bát’ không chỉ đơn thuần cầm tất cả các loại công việc, nhưng để nghỉ ngơi tinh thần. Chữa lành người bệnh, rao giảng Tin Mừng, và làm sống lại tâm linh là một điều gì đó tốt đẹp phải được thực hiện trong ngày Sa-bát, nhưng những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lên án những hành động như vậy mà Chúa Giê-su đã thực hiện là vi phạm ngày Sa-bát.

2. Một số người sanh trái sai lầm do sự thiên vị và dao động của họ

Nhiều người không nhận biết rằng loại trái đó được sinh ra từ sự giả hình và dao động thiên vị trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ, hai anh em nhỏ đã đánh nhau. Nếu chúng ta hỏi người anh, “Tại sao em đánh nhau?”, cậu ta có thể nói, “Em trai tôi đánh tôi trước!” Nhưng nếu chúng ta hỏi đứa em, thì câu trả lời có thể là: “Anh ấy đã tìm cách lấy đi đồ chơi của em nên em phải đánh anh ấy!”

Nếu mắng đứa em bằng cách chỉ nghe theo anh trai nó, đứa em sẽ cảm thấy mình là nạn nhân. Nếu cha mẹ có xu hướng yêu đứa lớn hơn, hoặc nếu đứa nhỏ hơn thường là đứa gây rối, họ thậm chí có thể dễ dàng chỉ tin vào đứa

anh. Nhưng nếu cha mẹ là người khôn ngoan, họ sẽ nhìn nhận tình hình bởi sự công bình và chính trực.

Ngoài ra, một số người bóp méo sự thật vì lợi ích riêng của họ hoặc bằng cách tiêm ý tưởng cá nhân vào đó. Bởi sự dao động trong họ, họ nói dối mà không hề nhận ra. Ví dụ, giả sử chúng nghe thấy ai đó là người mà mình yêu mến bị cáo buộc làm điều sai trái. Chúng ta có thể sẽ bất đồng ngay lập tức mà nói rằng, “Ấy là điều không thể.” Hay, chúng ta có thể muốn bao che lỗi của người ấy mà nói rằng anh ta phải có một lý do chính đáng. Tuy nhiên, nếu người đó là người mà chúng ta không ưa, bây giờ chúng ta chỉ có thể nghe và chấp nhận nó. Hơn nữa, chúng ta có thể nghĩ rằng, “Anh ta đã sai lầm như thế trước đây, và bây giờ có vẻ như anh ta đã tái phạm.” Chúng ta thậm chí có thể biện minh cho ác cảm của mình chống lại người đó mà nói rằng, “Việc mà tôi chẳng bao giờ ưa hẳn ta.” Bởi sự ‘dao động’ do thiên vị hay thành kiến của chúng ta, thay vì cố gắng để nhận biết sự thật, chúng ta chỉ có xu hướng phán xét người ấy.

Chúng ta hãy xem một ví dụ khác. Giả sử ai đó mà chúng ta quen biết đi ngang mình cách nhanh chóng và không để ý đến chúng ta. Anh ta có thể đã rất bận rộn, hoặc có thể đã đang bận tâm đến những suy nghĩ khác. Anh ta có thể đã có một vấn đề bức xúc và cần thiết phải tránh tất cả mọi người trong thời điểm này.

Nếu chúng ta thiên vị trong điều kiện như vậy chúng ta có khả năng phán xét anh ta. Chúng ta có thể nghĩ rằng hành vi của anh ta là thô lỗ hoặc giải thích hiện tượng đó theo cách khác theo kinh nghiệm và cảm xúc của chính chúng ta suy nghĩ: “Anh ấy hẳn đã rất khó chịu với tôi vì tôi đã không đáp ứng tốt với anh ta trước đây khi anh ta yêu cầu tôi làm ơn cho anh ta.” Trong trường hợp như vậy chúng ta không thể nghe được tiếng Đức Thánh Linh, mắt của chúng ta sẽ không thể tìm thấy lẽ thật.

3. Trung tín với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong mọi sự

Trước hết, chúng ta phải nhớ rằng ấy là sự ‘dao động’ nếu chúng ta nghiêng về phía kẻ yếu (Xuất Ê-díp-tô ký 23:3). Chúng ta không được đứng về phía những người giàu có và quyền lực vì lợi ích riêng của mình, nhưng đồng thời chúng ta không được tỏ ra thiên vị đối với người nghèo và người yếu thế chỉ vì họ là người nghèo và người yếu thế.

Mọi người thường nghĩ rằng ấy là lẽ phải để đứng về phía những người yếu đuối khi có tranh chấp giữa những kẻ mạnh và kẻ yếu. Chúng ta phải phân biệt và đánh giá tất cả mọi thứ với tiêu chuẩn của Lời Chúa. Chúng ta phải kiên định, phán đoán chính xác giữa

đúng và sai, nhưng chỉ với con mắt của tình yêu và lòng thương xót.

Thứ nhì, để không dao động và thiên vị hay dối trá, chúng ta không được phán đoán vội vàng dựa trên những gì người khác nói với chúng ta. Nếu chúng ta có định kiến, thiên vị hay thành kiến, chúng ta không thể phân biệt sự thật một cách đúng đắn ngay cả khi chúng ta trực tiếp nhìn thấy hoặc nghe thấy một sự kiện. Nếu chúng ta đưa ra kết luận dựa trên những giả định của mình hoặc chỉ là thông tin của người khác mà chúng ta nghe được, chúng ta có khả năng phạm phải sai lầm. Chúng ta phải cẩn thận trong việc đưa ra các đánh giá của mình về những gì chúng ta thấy và nghe, để chúng ta có thể có một tâm lòng ngay thẳng và công bằng hơn.

Cuối cùng, để không có bất kỳ dao động hoặc sai lầm, chúng ta phải bỏ đi cảm giác cứng rắn và động cơ ích kỷ. Hầu hết mọi người có tiêu chuẩn khoan dung hơn đối với những người gần gũi với họ hoặc những người đối xử tốt với họ. Ví dụ, nếu một người nào đó không thân thiện gì với chúng ta đã phạm luật, chúng ta nói, “Anh ấy kiêu ngạo. Anh ta không theo các quy tắc và làm không đúng chỗ.” Nhưng nếu người nhà hay bạn bè thân thiết của chúng ta phạm luật, chúng ta nghĩ rằng họ phải có một lý do nào đó. Hầu hết mọi người có tiêu chuẩn khoan dung hơn đối với những người gần gũi với họ hoặc những người đối xử tốt với mình.

Khi nói một điều gì đó hoặc suy nghĩ về một sự gì, nếu chúng ta cảm thấy bất kỳ loại ác cảm nào, hay vì động cơ ích kỷ của cá nhân, chúng ta phải cẩn thận và tra xét lại bản thân mình một lần nữa. Đặc biệt là nếu nó có liên quan đến những người thân yêu của chúng ta hoặc bạn bè thân thiết, chúng ta phải có khả năng nói và làm theo sự công bằng hơn. Những người ở vị trí lãnh đạo trong các công ty, hay các tổ chức càng phải cẩn thận hơn. Họ có thể nghĩ rằng quyết định của họ là công bằng trong khi những người khác có thể nghĩ hoàn toàn ngược lại.

Thưa anh chị em thân mến trong Đấng Christ, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ Ngài trong Ma-thi-ơ 7:5 rằng, “Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đũa khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.” Người ta thường thấy vết bẩn của anh em mặc dù họ có một tội lỗi lớn như khúc gỗ vì họ thiếu tình yêu thiên thượng. Khi chúng ta trừ bỏ tội lỗi và sự xấu xa để được nên thánh, chúng ta có thể phân biệt chính xác tâm lòng và hoàn cảnh của con người. Vì vậy, tôi cầu nguyện trong danh Chúa hầu cho chúng ta sẽ thấy, cảm nhận và suy nghĩ về mọi sự trong sự nhân từ và phân biệt mọi thứ trong sự công bằng và chính trực.

Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ lời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.

- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó. "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25) "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 152-848
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048

Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Việtamese
Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Ở Phước của Đức Chúa Trời Được Ban Cho theo Tình Yêu và Sự Công Bình

Chương 28 của sách Phục Truyền trình bày phương pháp chắc chắn để nhận được phước lành từ Thiên Chúa và các loại phước lành được ban cho chúng ta khi chúng ta chuẩn bị những chiếc bình cho chúng.

Hãy kiểm tra ba chìa khóa để nhận phước lành – Lời Chúa và các điều răn của Kinh Thánh, sự vâng lời, và đức tin – tra xét để biết những chiếc bình của chúng ta có được chuẩn bị tốt để nhận được phước lành chăng.

Chìa Khóa Đầu Tiên: Lời Chúa và Các Điều Răn

“Nếu người nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho người ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời người sẽ ban cho người sự trở hơn mọi dân trên đất” (Phục Truyền 28:1).

Ở đây, ‘tất cả các điều răn của Ngài’ nói đến Lời Chúa trong Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải được chép theo ý muốn của bất kỳ con người nào, nhưng bởi những người được Đức Thánh Linh cảm động đã viết xuống ý muốn của Thiên Chúa (2 Timô-thê 3:16).

Trong Kinh Thánh, cụm từ “...Chúa phán” được lặp đi lặp lại nhiều lần. Điều này cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh chắc chắn là Lời của Thiên Chúa và chúng chứa tâm lòng và ý chí của Thiên Chúa. Vì vậy, Thiên Chúa phán cùng chúng ta rằng chúng ta phải lắng nghe hết tất cả Lời Ngài.

Vậy, ‘lắng nghe’ có nghĩa là gì? Ấy chẳng phải chỉ nghe bằng tai. Mà lắng nghe còn có nghĩa là chúng ta phải lắng

nghe cách có chủ tâm và làm theo.

Cũng giống như người ta nói rằng đức tin đến từ sự nghe, trước hết chúng ta nghe Lời Chúa, đọc nó, và suy niệm về sự ấy cách siêng năng. Quan trọng hơn, chúng ta phải thực hành điều đó ngay lập tức bằng cách giữ nó trong tâm trí khi chúng ta học được.

Tiếp theo, các điều răn là những điều mà Thiên Chúa đặc biệt yêu cầu chúng ta làm. Mười điều răn là ví dụ rõ ràng nhất.

Chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh từ chính các ‘điều răn’. Vì vậy, các điều răn không phải là một điều gì đó để chúng ta lựa chọn. Ấy là điều mà chúng ta chỉ đơn giản là phải làm. Hơn nữa, đó là điều răn của Đức Chúa Trời

vì vậy chúng ta phải vâng giữ.

Hầu hết các điều răn của Đức Chúa Trời đều liên quan trực tiếp đến đời sống, sự chết, phước lành và sự rửa sá. Nếu chúng ta sẵn lòng vâng giữ chúng, sự ấy không phải thực sự khó khăn. Nếu chúng ta cảm thấy tình yêu của Đức Chúa Trời chứa trong chúng, chúng ta sẽ cảm thấy vui thỏa trong việc vâng giữ các điều răn ấy (1 Giăng 5:3).

Đức Chúa Trời ban các điều răn vì ích lợi của chúng ta (Phục Truyền 10:13). Vì vậy, nếu chúng ta hiểu được tâm lòng của Đức Chúa Trời và tự nguyện làm theo các điều răn Ngài với sự vui mừng, bấy giờ bình chứa của chúng ta đã sẵn sàng để nhận phước lành và chúng ta có thể vui hưởng những phước lành đó.

Chìa Khóa Thứ Nhì: Sự Vâng Phục Thật

“Nếu người nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình người” (Phục Truyền 28:2).

Ý nghĩa thực sự và nghiêm ngặt của sự vâng phục là làm và thực hiện những điều chúng ta có thể không thực sự xem xét tình hình thực tế với con mắt đức tin.

Nói cách khác, nó không phải là làm một cái gì đó mà chúng ta có thể làm được, nhưng làm một điều gì đó với đức tin nếu không chúng ta không thể làm được. Có những điều mà chúng ta không thể tuân theo nếu chúng ta sử dụng những luận thuyết

và suy nghĩ của con người, nhưng chúng ta có thể tuân theo những điều như vậy với đức tin và đây là sự vâng phục thật.

Nhưng trên thực tế, mặc dù có những điều con người nghĩ rằng hoàn toàn không thể, trước mặt Đức Chúa Trời những điều đó là những điều có thể được thực hiện. Điều đó không phải chúng ta, mà Đức Chúa Trời, Đấng khiến cho những điều đó được

thực hiện, vì vậy không có gì là không thể nếu chúng ta vâng phục bởi đức tin (Mác 9:23) là. Chúng ta phải tra xét để biết mình có bất tuân chỉ vì những thứ nghịch lại với ý tưởng, lợi ích, và kế hoạch của chúng ta.

Như Ê-sai 1:19 có chép: “Nếu các người sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất,” nếu chúng ta vui vẻ vâng theo Lời Chúa thì chúng ta có thể hưởng những phước lành cách dồi dào trên trái đất này.

Chìa Khóa Thứ Ba: Sự Tin Cậy vào Lời Đức Chúa Trời

“Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?” (Dân Số ký 23:19)

Lời Chúa luôn luôn và chắc chắn được ứng nghiệm (Ê-sai 55:10-11). Tin Đức Chúa Trời là tin vào Lời Chúa cách hoàn toàn. Tin Lời Chúa là hoàn toàn tin Lời Ngài được làm trọn theo kế hoạch và sự tiên liệu theo ý muốn của Ngài.

Chúng ta không thể thông giải Lời Chúa theo như chúng ta thấy phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Những suy nghĩ của con người và Đức Chúa Trời là quá khác nhau (Ê-sai 55:8-9). Vì vậy, ngay cả khi Lời Chúa khác với suy nghĩ của chúng ta trong thời điểm này, và ngay cả khi mọi thứ dường như đang đi theo một hướng bất ngờ, đức tin của

chúng ta cũng không bị lay chuyển. Bấy giờ, Đức Chúa Trời sẽ khiến mọi thứ hiệp lại để làm ích lợi khi đến kỳ.

Nhưng trong hầu hết các trường hợp, niềm tin của con người sẽ bị lung lay nếu mọi việc không được thực hiện theo cách này hoặc vào thời điểm mong đợi. Niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời bị lung lay. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng những người hai lòng không nên mong đợi sẽ nhận được gì từ Ngài (Gia-cơ 1:6-8).

Đức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ ban cho ông một con trai, nhưng Lời Chúa không được

ứng nghiệm ngay. Lời đó đã được ứng nghiệm sau một thời gian dài, tại thời điểm thích hợp nhất theo tầm nhìn của Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham cuối cùng đã có được hậu tự theo lời hứa của mình là Y-sác, vì ông tin vào Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng.

Những người đang làm công việc kinh doanh nên ghi nhớ điều này. Nếu chúng ta đã hứa nguyện công việc của mình với Đức Chúa Trời bởi đức tin, chúng ta không nên đưa ra quyết định theo những gì mình thấy phù hợp. Chúng ta phải chờ cho đến khi Đức Chúa Trời ban cho mình một sự đáp lời vào thời điểm thích hợp nhất.

“Tiên sĩ Jaerock Lee là tấm gương tuyệt vời nhất về người chăn bầy! Tôi rất quý mến người!”

Trong hải quân là một sĩ quan tôi đã gặp và tin nhận Chúa, rồi sau này trở thành một mục sư. Tôi đã gặp Mục sư Tiên sĩ Jaerock Lee trong chiến dịch Liên Hiệp Nga của ông năm 2003. Nhà thờ của tôi đã đăng ký làm một chi nhánh của Manmin và tôi đã trở thành giáo sĩ của Manmin đến Nga vào tháng ba năm 2007. Từ năm 2008 tôi đã phục vụ với tư cách Chủ tịch Giáo Hội Chúa Giêsu Christ, Nga.

Mục sư Soojin Lee, Chủ tịch của Hiệp hội Mục sư của Giáo hội Trung ương Manmin đến St. Petersburg vào tháng sáu năm 2014 và tổ chức một buổi nhóm Chữa Lành Bằng Khăn Tay và Hội thảo Mục sư, trong đó các mục sư địa phương đã liên hiệp với nhau. Trong chuyến viếng thăm đến Hàn Quốc của tôi để dự Dường Linh

Mùa Hè vào đầu tháng tám năm 2014, tôi đã được tháp tùng với hai mục sư là những người đã nhận được ơn phước lớn lao trong buổi nhóm của Mục sư Lee.

Trong kỳ Dường Linh tôi nhận biết được ý nghĩa của nó bằng cách làm theo người chăn thuộc linh. Tôi đã nghe thông điệp của tiên sĩ Lee trực tuyến và đọc sách của ông ở Nga, nhờ đó tôi nhận thấy sự khác biệt từ việc đích thân học hỏi từ ông.

Đức Chúa Trời tuôn đổ ân sủng lớn trên chúng tôi bởi công việc của Đức Thánh Linh trong suốt tất cả các sự kiện bao gồm các Hội thảo, Hội nghị Chữa Lành Thiên thượng, Ngày Thề Thào, và Lửa Trại Hòa Nhạc Thờ Phụng. Sự ngợi khen của Tiên sĩ Lee đã được dâng lên với trọn cả tấm lòng của ông và đem lại cho các thành viên

hy vọng về New Jerusalem trong buổi Hòa nhạc, đặc biệt, gây ấn tượng cho tôi rất nhiều. Tôi khắc sâu trong lòng mình những gì đã làm nên một người chăn thật và quyết tâm trở thành một người chăn chân thành là người có thể gieo hy vọng về Thiên đàng trong các thành viên hội thánh của tôi.

Tiên sĩ Lee đã thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời khắp nơi trên thế gian đầy tội lỗi này bởi khí giới đầy uy quyền – phúc âm thiên thượng và những công việc đầy quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi rất quý trọng ông. Tôi muốn được truyền bá Phúc Âm thiên thượng và sứ vụ Manmin tại Nga và các nước nói tiếng Nga. Tôi hy vọng trở thành công cụ hoàn hảo để truyền bá tình yêu của Đức Chúa Trời cho thế gian này. Hallelujah!



Mục sư Vladimir Osipov, Chủ tịch Giáo Hội Chúa Giê-su Christ, Nga



Thai nhi với rất ít nước ối (ở tuần thứ 30 của thai kỳ)

“Mặc dù đã bị vỡ nước ối Tôi đã sanh một bé trai khỏe mạnh bởi sự cầu nguyện quyền năng”

Nữ chấp sự Chaerin Kim, 32 tuổi, Giáo Xứ 1-1, Hàn Quốc

Tôi đang mang thai và tôi cảm thấy một số chất lỏng chảy xuống từ cơ thể mình vào tối ngày 2 tháng 4 năm 2014. Thật đáng ngạc nhiên, tôi đã đến bệnh viện vào sáng hôm sau. Bác sĩ nói với tôi rằng đó là sự vỡ sớm của màng tế bào. Ông cho biết nước đã bị vỡ và ông không thể làm gì được – “Hãy nói chuyện này với chồng cô.”

Nước ối là chất lỏng dày để bảo vệ được chứa bằng túi ối của một phụ nữ mang thai. Điều quan trọng là chất lỏng được hít vào phổi để cho thai nhi phát triển bình thường. Nhưng chất lỏng của tôi bị rò rỉ vào thời điểm chỉ mới là tuần thứ 19 của thai kỳ và dường như tôi không thể giữ được thai trong mình.

Tuy nhiên, chẳng có gì khiến tôi lo lắng vì tôi đã nhận được lời cầu nguyện của Mục sư Tiên sĩ Jaerock Lee ở tuần thứ 10. Tôi chỉ cần nhắc về những gì đã gây ra sự cố này và tin rằng công việc của Chúa sẽ được làm trọn. Tôi đã nói chuyện này với Mục sư Heejin Lee, Chủ tịch Ủy ban Trình diễn nghệ thuật. Bà đã khuyên tôi, chồng tôi, và cả hai gia đình nên tra xét để biết chúng tôi đã làm trọn bổn phận trong việc dâng phần mười và lưu giữ ngày Sa-bát chẳng.

Cha mẹ chồng tôi đã mua một ngôi nhà khi chúng tôi kết hôn. Tôi nghĩ tôi sẽ dâng phần mười sau, vì chưa đủ tiền. Điều đó đã trượt khỏi tâm trí tôi trong ba năm qua nhưng bây giờ tôi đã nhớ lại. Tôi ăn năn và đã dâng một phần mười và một của dâng khác để làm hòa với Thiên Chúa. Ấy là đúng lúc, khi chúng tôi đã chút tiền kha khá mà chúng tôi đã tiết kiệm được cho việc di chuyển. Tôi ăn năn vì đã keo kiệt về sự dâng hiến tạ ơn. Những thành viên gia đình của chúng tôi cũng ăn năn mà tra xét lại về việc dâng phần mười và việc

giữ ngày Sa-bát.

Vào tuần thứ 21, tôi có nói chuyện với Tiên sĩ Lee, người đã trở lại từ núi cầu nguyện. Ông đã cầu nguyện cho nước đầy trở lại và con tôi phát triển khỏe mạnh không có dấu hiệu bất thường. Tôi cũng nhận được sự cầu nguyện của ông vào tuần thứ 22 và 23. Sau đó dần dần túi nước đã đạt mức tối thiểu xung quanh môi của con tôi.

Tôi ở trong bộ phận theo dõi trong bệnh viện từ tuần thứ 23 đến 29. Cho đến trước khi bác sĩ của tôi đã đề nghị kể cả việc chuyển dạ, nói nước ối của tôi là quá thấp và thai nhi của tôi đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, sau khi cầu nguyện con tôi lớn lên tốt và cử động đều. Các bác sĩ nói rằng đây là điều kỳ lạ và tuyệt vời.

Nữ chấp sự Hyunjung Lee, người đã sanh một em bé khỏe mạnh nhờ lời cầu nguyện sau khi rò rỉ nước ối ở tuần thứ 19, cùng đi với con gái của mình và khuyến khích tôi mà rằng, “Chắc chắn chị cũng sẽ sanh một em bé khỏe mạnh như tôi. Chúc chị vượt qua mọi sự bởi đức tin và niềm vui.”

Ngày 9 tháng 7, ở tuần thứ 33, tôi đã sanh một bé trai khỏe mạnh và chẳng mấy khó khăn. Chúng tôi đặt tên cho nó Seongeum đó là một từ viết tắt của Hàn Quốc ‘tấm lòng của Đức Thánh Linh’. Con trai tôi và tôi hiện nay đều rất khỏe không có vấn đề gì.

Tôi được đổi mới cảm nhận về tình yêu của Đức Chúa Trời trong khoảng 100 ngày từ lúc rò rỉ nước ối đến khi sanh con an toàn. Tôi thờ phụng và cầu nguyện với một tấm lòng mới. Tôi ngày càng cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời trong đời sống đức tin của tôi. Tôi dâng hết sự tạ ơn và chúc tụng lên Ngài Đấng đã khiến mọi sự hiệp lại để làm ích cho tôi.



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com